

Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Bộ Xét Nghiệm COVID-19 Đã Hết Hạn

Đừng vứt bỏ các bộ xét nghiệm COVID-19 đã hết hạn. Dưới đây là cách nhận biết các bộ xét nghiệm COVID-19 của quý vị có còn sử dụng được sau ngày hết hạn ghi trên hộp hay không.

Tôi có thể sử dụng các bộ xét nghiệm COVID-19 đã hết hạn không?

Có. Washington State Department of Health (DOH, Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) đã đưa ra [phê duyệt chính thức cho việc sử dụng các bộ xét nghiệm hết hạn](#) (bằng tiếng Anh) miễn là các bộ xét nghiệm này vượt qua tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, mà chúng tôi giải thích bên dưới.

Ngoài ra, có một số bộ xét nghiệm COVID-19 được U.S. Food and Drug Administration (FDA, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ) mở rộng thời hạn sử dụng, qua đó họ đưa ra ngày hết hạn mới cho các bộ xét nghiệm đó khác với ngày mà quý vị nhìn thấy trên hộp. Quý vị có thể tra cứu [Danh sách các bộ xét nghiệm được mở rộng thời hạn sử dụng của FDA](#) (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) để xem những bộ xét nghiệm nào có ngày hết hạn được cập nhật. Theo DOH, ngay cả khi bộ xét nghiệm đã qua ngày hết hạn được cập nhật, quý vị vẫn có thể sử dụng bộ xét nghiệm nếu chúng vượt qua tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng.

Bài học rút ra: Quý vị có thể sử dụng bộ xét nghiệm đã hết hạn miễn là chúng vượt qua kiểm tra kiểm soát chất lượng tích hợp.

Làm sao để tôi biết rằng bộ xét nghiệm COVID-19 đã hết hạn sẽ cho tôi kết quả chính xác?

Bộ xét nghiệm COVID-19 của quý vị sẽ đi kèm với hướng dẫn về các bước cần thực hiện để đảm bảo bộ xét nghiệm cho kết quả chính xác, còn được gọi là “kiểm soát chất lượng”. Quý vị thường có thể tìm thấy quy trình kiểm soát chất lượng trong phần kết quả xét nghiệm trên tờ hướng dẫn xét nghiệm. Quy trình kiểm soát chất lượng đối với nhiều bộ xét nghiệm tại nhà chỉ đơn giản là đảm bảo vạch bên cạnh chữ “C” được in trên que xét nghiệm xuất hiện khi mẫu thử được nhỏ xuống que. Nếu quá trình kiểm soát chất lượng không đạt, quý vị nên vứt bỏ bộ xét nghiệm.

Một bộ xét nghiệm nhận được thêm thời hạn sử dụng như thế nào?

Nhà sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 được yêu cầu thực hiện các nghiên cứu xem xét thời gian sử dụng xét nghiệm. FDA theo dõi dữ liệu này để phê duyệt kéo dài ngày hết hạn. Việc kéo dài thời hạn sử dụng cho các bộ xét nghiệm COVID-19 là điều bình thường vì có nhiều dữ liệu hơn về thời gian có thể sử dụng thêm các bộ xét nghiệm này.

Chúng tôi hy vọng thông tin này giúp quý vị yên tâm khi sử dụng các bộ xét nghiệm có vẻ đã hết hạn dựa trên ngày hết hạn trên hộp. Giờ đây, quý vị đã biết cách nhận biết các xét nghiệm COVID-19 của mình có sử dụng được hay không: chỉ cần làm theo hướng dẫn xét nghiệm cho việc kiểm soát chất lượng. Nếu vượt qua kiểm soát chất lượng thì chúng vẫn an toàn và sử dụng tốt.

Cảm ơn vì những gì quý vị đang làm để giúp cộng đồng của chúng ta luôn an toàn và khỏe mạnh!

Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.